

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560

พาณิชย์เตรียมโล๊ะสต็อกข้าวสารเสื่อมลือที่สุดท้าย 2 ล้านตัน เปิดยื่นของ 15 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 2/2560 ลือที่สุดท้าย ปริมาณ 2,103,863.6 ตัน โดยจะมีข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวขาว 5% ปลายข้าวเอวัน เลิศ ข้าวเหนียว 10% ข้าวหอมมะลิ 100% ขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน/ ผิดจากมาตรฐาน/ ผิดชนิดปนอยู่ซึ่งไม่สามารถนำไปปรับปรุง และไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของคนที่เกี่ยวข้องในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวมทั้งหมด 167 คลัง หลังจากนั้น ผู้สนใจเข้าชามคลังได้ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน และยื่นของคุณสมบัติในวันที่ 13 มิถุนายนจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นเสนอราคาประมูลในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

เงื่อนไขกำหนดให้ผู้สนใจประมูลต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคน และต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทของอุตสาหกรรมที่นำข้าวสารไปใช้ พร้อมทั้งรับรองว่าจะไม่นำข้าวสารดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าข้าวปกติ เพื่อการบริโภคทุกรูปแบบ หรือทางอื่นใดที่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้เท่านั้น โดยกำหนดให้เสนอชื่อเป็นเงินบาท และต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันของ 2% ของมูลค่าที่ยื่นชื่อ ซึ่งจะต้องยื่นราคาซื้อดังกล่าวเป็นเวลา 20 วันนับจากวันยื่นของ พร้อมกันนี้อนุญาตให้ผู้เสนอชื่อสามารถรวมกันยื่นของเสนอราคาซื้อข้าวในคลังเดียวกันได้แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนเสนอชื่อ 1 ราย ทำหน้าที่ยื่นของและทำสัญญา

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาผู้เสนอชื่อที่เสนอชื่อสูงสุดในแต่ละคลังสามารถเสนอราคาซื้อเพิ่มเติมจากราคาเดิมได้อีก กรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากันหลายรายในคลังเดียวกันให้ผู้เสนอชื่อมูลค่าเท่ากันเสนอราคาซื้อเพิ่มเติมจากราคาเดิมอีก แต่จะต้องเพิ่มครั้งไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท จนกว่าจะได้ผู้เสนอชื่อที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรายเดียว ส่วนเกณฑ์การขนย้ายหลังจากชนะประมูลต้องมาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด และวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน 5% ของมูลค่าข้าวที่ซื้อ โดยจะต้องเริ่มทยอยรับมอบข้าวตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด เช่น ซื้อไม่เกิน 10,000 ตันต้องรับมอบให้เสร็จภายใน 20 วัน และให้เวลาสูงสุดสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อมากกว่า 300,000 ตันให้รับมอบภายใน 210 วัน ซึ่งผู้ซื้อต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนภายใน 6 เดือน หากพบว่านำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่แจ้งจะถูกริบค้ำประกันและถูกแจ้งความดำเนินคดี

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว กล่าวว่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ประมูลข้าวประเภทนี้ยังคงเหมือนกับการประมูลครั้งที่ผ่านมา แต่ที่น่าสังเกต คือ มีการนำข้าวสารจากบางคลังที่เคยเปิดประมูลเป็นข้าวทั่วไปเพื่อการบริโภคไปแล้ว และเคยมีผู้เสนอซื้อราคาสูงตันละ 8,000-11,000 บาทแต่รัฐบาลไม่ขาย กลับนำมาขายใหม่ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งน่าจะได้อาหารไม่กินตันละ 5,000 บาท มีส่วนต่างราคากันอย่างมหาศาล ทำให้รัฐบาลจึงเร่งรวบรัดนำมาประมูลให้จบ โดยไม่คำนึงถึงราคาที่จะได้รับ

พร้อมกันนี้ ในวงการค้าข้าวยังมีข่าวลือว่ามีการเสนอขายข้าวที่ประมูลมาจากคลังของรัฐบาลในรอบก่อน ออกมาขายถูกๆ ในตลาดซึ่งหากข้าวเก่าออกมาถล่มอาจจะทำให้ราคาตลาดลดลงไป จากช่วงก่อนที่ราคาตลาดปรับ สูงขึ้นเพราะมีออร์เดอร์ข้าวหนึ่งเข้ามา
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รมว.พาณิชย์ มุ่งส่งเสริมใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าว-สินค้าเกษตรไทย หวังให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่ม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยส่งเสริมให้มีตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนนำผลผลิตมาขายสร้างรายได้ในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ดูแลตลาด ต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้การส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งดูแลการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวที่มีเกษตรกรเกี่ยวข้องกว่า 3.7 ล้านครัวเรือนด้วย

สำหรับตลาดข้าวในต่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งว่า กระทรวง เกษตรของสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ภาพรวมปริมาณการผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 อยู่ที่ 481.5 ล้านตัน การบริโภค 480.1 ล้านตัน มีสต็อก 119.8 ล้านตัน ส่วนผลผลิตในปี 2560/61 คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดย ประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม ไทย เมียนมา ส่วนประเทศผู้ส่งออก ที่สำคัญ ได้แก่ อินเดีย ไทย เวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา เมียนมา กัมพูชา

ด้านการค้าข้าวโลกกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดว่า การค้าข้าวโลกในปี 2560 จะมีประมาณ 41.32 ล้านตัน ปี 2561 จะมีปริมาณการค้าข้าวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 42.25 ล้านตัน โดยมีประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของโลกได้แก่ จีน ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน รัสเซีย อิหร่าน และอิรัก

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าข้าวของโลก กล่าวในงาน Thailand Rice Convention 2017 ว่า แนวโน้ม การค้าข้าวโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น และราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะผู้ซื้อทั้งจีน แอฟริกา และฟิลิปปินส์ ยังคงมีความ ต้องการซื้อข้าวอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าตลาดจีนยังคงเป็นตลาดข้าวที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่ง ผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภค และคาดว่าปี 2560 ประเทศไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 10 ล้านตัน

"แม้ว่าตลาดข้าวของไทยจะมีแนวโน้มสดใสก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ก็ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อ พัฒนาข้าวและสินค้าเกษตรของไทยไปสู่อาหารและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งด้านพลังงาน ความงาม และอื่นๆ เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อ ส่งเสริมการนำงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น" นางอภิรดี กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกฯ มอบนโยบายตัวแทนเกษตรกร ยันรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหา หวังยกระดับชาวนารุ่นใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบโอวาทให้กับชาวนาในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีว่า ชาวนาเป็นหัวใจสำคัญและข้าวไทยถือว่าเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ซึ่งที่ผ่านมาการ

ปลูกข้าวไทยถือเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ ที่อยู่ท่ามกลางโอกาส และวิกฤตที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนชาวนายุคใหม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ลูกหลานและยึดหลักเศรษฐกิจที่พอเพียง

พร้อมระบุว่า ในการแก้ปัญหาชาวนาไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง แต่ช่วยด้วยความเห็นใจ และขอให้ทุกคนเข้าใจ พัฒนาตนเองเป็นชาวนา 4.0 และขอชาวนาอย่าเสียใจ หรือน้อยใจในการทำนา รักในศักดิ์ศรีของตนเอง และขอให้รวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ แต่ไม่ใช่มาต่อรองรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือ เพราะรัฐบาลต้องช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม แต่การแก้ไขปัญหานั้นย่อมมีอุปสรรค ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาโดยอาศัยความร่วมมือกัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปตรวจสอบการให้ข้อมูลที่บิดเบือนให้กับชาวนา ที่ระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะหักเงินกู้ชาวนาที่รัฐบาลให้กู้ เพื่อหักล้างหนี้เก่า โดยยืนยันไม่มีนโยบายดังกล่าวและขอให้ชาวนาอย่าหลงเชื่อ และขอให้ชาวนารับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน

นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงปฏิรูปชาวนา โดยรัฐบาลจะเร่งรัดในการขับเคลื่อนนโยบายให้เร็วที่สุด โดยทำนโยบายที่รัฐบาลเก่าไม่ทำ นำมาแก้ไข ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยความมั่นคง คือบ้านเมืองไม่มีความขัดแย้ง มีเสถียรภาพ มีความสงบเรียบร้อย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ เมื่องานด้านความมั่นคงเรียบร้อย ก็จะดึงดูดการลงทุน และขอให้ใช้ชาวนาใช้ช่วงเวลานี้มาร่วมกันพัฒนาประเทศ ดึกว่ามาสร้างความขัดแย้ง ซึ่งเรื่องของประชาธิปไตยยังเดินตามโรดแมพต่อไป

สำหรับวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรชาวนา และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชานำชาวนาสู่ยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รวมทั้งใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำชาวนา องค์กรชาวนา และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อเข้ารับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และเข้ารับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1) รางวัลเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต สาขาอาชีพทำนา จำนวน 9 ราย 2) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ประเภทข้าวหอมมะลิ จำนวน 4 ราย 3) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ จำนวน 6 ราย และ 4) รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศ และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ ได้กล่าวปฏิญญาเพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวนาด้วย *ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

เกษตรผวาปลูกข้าวเกินแผน เล็งขอกรม. 4.7 พันล้านรับมือ

นายสัตยุชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มเจ้าพระยามีการเพาะปลูกข้าวเกือบเต็มพื้นที่ ส่วนพื้นที่ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ลงมาประมาณ 1.5 ล้านไร่ สามารถปลูกข้าวได้แล้ว 1 ล้านไร่ และคาดว่าสัปดาห์นี้จะปลูกเสร็จสิ้นทั้งหมด ส่วนพื้นที่ดอนสามารถปลูกข้าวได้แล้ว 3 ล้านไร่ และกรมชลประทานได้สั่งการแต่ละจังหวัดกักเก็บน้ำเข้าไปในระบบให้มากที่สุด เพื่อไว้ใช้ในพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานทั่วประเทศ 19.5 ล้านไร่ โดยจะพยายามใช้น้ำท่าที่เกิดจากน้ำฝนท้ายเขื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทางด้าน น.ส.ชุตติมา บุญประภักดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับกรมการข้าว เร่งสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกชุกในช่วงนี้ อาจกระทบต่อผลผลิตให้มากกว่าที่เคยประมาณการไว้ปี'60/61 จะมีปริมาณข้าวออกสู่ตลาดประมาณ 29 ล้านตัน ข้าวเปลือก หากมีปริมาณน้ำฝนและผลผลิตมีมากกว่าประมาณการ อาจกระทบต่อการบริหารจัดการในช่วงปลายฤดูการผลิต และในวันที่ 2 มิ.ย. 2560 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ได้เชิญประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตข้าวทั้งปีอีกครั้ง

ทั้งนี้ในการประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกันประเมินสถานการณ์ข้าวก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอมาตรการปรับพื้นที่นาและลดการปลูกข้าวให้ที่ประชุม นบข. เห็นชอบใน 3 โครงการ พื้นที่เป้าหมายรวม 1.08 ล้านไร่ วงเงิน 4,718.545 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว (รอบที่ 1) จำนวน 6.3 แสนไร่ วงเงิน 3,803.88 ล้านบาท 2.โครงการปลูกพืชหลากหลาย (รอบ 2) พื้นที่ 4.5 แสนไร่ วงเงิน 864.53 ล้านบาท และ 3.โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (รอบ 2) บนพื้นที่ 5 หมื่นไร่ วงเงิน 50.135 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกรมการข้าวก้าวว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอผลผลิตข้าวปี'60/61 คาดว่ามีพื้นที่การปลูกข้าว 66.69 ล้านไร่ ผลผลิต 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นข้าวหอมมะลิ 23.68 ล้านไร่ ผลผลิต 8.07 ล้านตัน ข้าวหอมจังหวัด 3.29 ล้านไร่ ผลผลิต 1.39 ล้านตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1.46 ล้านไร่ ผลผลิต 1 ล้านตัน ข้าวเจ้า 20.55 ล้านไร่ ผลผลิต 12.20 ล้านตัน ข้าวเหนียว 17.39 ล้านไร่ ผลผลิต 6.72 ล้านตัน ข้าวอื่น ๆ 3.2 แสนไร่ ผลผลิต 1.2 แสนตัน

ส่วนมาตรการเพิ่มการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมบนพื้นที่ 1.34 ล้านไร่ ประกอบด้วย 3 โครงการคือ 1.โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (กข.) พื้นที่ 0.3 ล้านไร่ 2.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 0.74 ล้านไร่ และ 3.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กข. 0.3 ล้านไร่

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เปิด TOR ตลาดกลางข้าว โรงสีหนุนช่วยสร้าง "ราคาอ้างอิง"

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดจัดทำตลาดกลางข้าวสารตามโมเดลของประเทศจีน ล่าสุดกรมการค้าภายในเตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากลแห่งแรกจำนวน 1 แห่ง คาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท

โดยหลักเกณฑ์ "เบื้องต้น" กำหนดให้เป็นตลาดกลางที่สามารถตกลงซื้อขายข้าวสารทุกประเภท ทั้งในรูปแบบตลาดจริงและออนไลน์ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและราคาข้าวสาร พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่ดำเนินการและให้บริการ เช่น พื้นที่จำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แบ่งโซนให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน โรงสีผู้ประกอบการค้าข้าวถุง โรงงานแปรรูปสินค้าจากข้าวสาร สินค้ากลุ่มอินทรีย์ และพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดแก่ผู้เกี่ยวข้อง, พื้นที่ห้องประชุมหรือห้องเจรจาการค้าขนาด 150 ตารางเมตร, พื้นที่สำนักงาน 100 ตารางเมตร พื้นที่โถงทางเดิน 100 ตารางเมตร นอกจากนี้ ต้องจัดหาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการตลาดแก่ผู้ซื้อผู้ขาย เช่น ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ

จำกัดชยะ บริการรักษาความปลอดภัย และสุดท้ายต้องมีพื้นที่บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการแบบ One Stop Service ตามมาตรฐานสากล

เงื่อนไขให้เอกชนที่จะมาเป็นผู้ดำเนินการตลาดกลางต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทยมีประสบการณ์ได้รับการยอมรับไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสถานที่จัดตั้งตลาดข้าวไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงที่เหมาะสม และต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิถือครองที่ดิน โฉนดต้องไม่จดจำนอง หากมีสัญญาเช่าต้องไม่น้อยกว่า 10 ปี

ที่สำคัญได้กำหนดให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่และก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการ และจัดงานบุคลากรมาทำหน้าที่บริหารจัดการ จัดหาบริการตามรูปแบบและวิธีการ ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางโดยเรียกค่าธรรมเนียมตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ในส่วนของภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนเรื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูล กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และการฝึกอบรม

"ในการสมัครเอกชนต้องเสนอแผนโครงการ ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ การบริหารจัดการตลาด และทีมงานบุคลากร ให้กรรมการค้าภายในพิจารณา จากนั้นจะให้เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ และจะพิจารณารายละเอียดของแผน คาดว่าจะสรุปได้ไม่เกิน 2 เดือน"

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรมการค้าภายในได้รับมอบหมายให้ผลักดันตลาดกลางข้าวสารให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม สามารถเปิดซื้อขายได้ภายในปี 2561 โดยล่าสุดมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์โครงสร้างของตลาดว่าจะเป็นในรูปแบบใด รวมถึงกำหนดรายละเอียดในส่วนของสินค้าและบริการที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดด้วย

"ตลาดนี้จะเป็นศูนย์รวมจำหน่ายข้าวทุกรูปแบบจะเป็นช่องทางช่วยให้เกษตรกรรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนโรงสี ผู้ส่งออก ให้สามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ได้ภายในจุดเดียว โดยกรมจะช่วยประสานดึงผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามา"

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวกล่าวว่า ในวงการค้าข้าวยังมีมุมมองที่ไม่ตรงกันต่อการจัดตั้งตลาดกลาง โดยด้านผู้ส่งออกบางกลุ่มเห็นว่า ไทยไม่สามารถไปอิงโมเดลตลาดกลางข้าวสารของจีนได้ เพราะระบบโลจิสติกส์ไทยและจีนต่างกัน จีนมีระบบขนส่งโดยรถไฟไปถึงตลาดกลางทำให้มีต้นทุนต่ำ แต่ไทยต้องขนส่งไปทางถนนไปลงเรือ หากมีตลาดจะเพิ่มต้นทุนการขนส่งเป็น 2 ทอด จากโรงสีไปตลาด จากตลาดไปลงเรืออีก โมเดลนี้จึงไม่เหมาะสมกับประเทศไทย หากให้มีการตั้งตลาดจริง ส่งผลดีกับธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่าธุรกิจค้าข้าว เพราะขณะนี้ไทยมีระบบการค้าข้าวที่มีประสิทธิภาพ ค่าขายกันมานาน และพัฒนาไปสู่ระบบที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่จำเป็นต้องมีตลาด

ขณะนี้ฟากฝั่งผู้ประกอบการโรงสีชี้ว่าการตั้งตลาดกลางถือว่าเป็นช่องทางที่มีประโยชน์กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้สามารถติดต่อกับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง แต่ถึงแม้จะมีกลไกตลาดกลางข้าวสารแล้ว ไทยควรพัฒนากลไกการกำหนดราคาอ้างอิง โดยการแก้ไขปัญหาลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหลังจากที่ควบรวมกับตลาดอนุพันธ์แล้ว ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากอนาคตสามารถตั้งราคาอ้างอิงได้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในการวางแผนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กระทรวงเกษตรฯ ยกเครื่องมาตรฐานข้าวทั้งระบบ มุ่งยกระดับการผลิต-เพิ่มมูลค่า

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการประชุมวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทยทั้งระบบ รวม 5 ฉบับ โดยเป็นการปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทย จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวไทย และมาตรฐานฟาร์ม GAP เมล็ดพันธุ์ข้าว และ ประกาศมาตรฐานข้าวสีไทย ขึ้นใหม่ จำนวน 1 ฉบับ

สาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน คือ การปรับปรุงเกณฑ์ความชื้นและคุณภาพการขัดสีของข้าวเปลือกโดยกำหนดความชื้นและคุณภาพการขัดสีของข้าวเปลือก ซึ่งกำหนดความชื้นเป็น 2 ระดับ คือ ความชื้นข้าวเปลือกในการซื้อขาย 15 % และความชื้นข้าวเปลือกในการเก็บรักษา 14 % จากเดิมกำหนดเพียงค่าเดียว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไม่เสียเปรียบ เนื่องจากปัจจุบัน การซื้อขายเป็นข้าวเปลือกสด ซึ่งมีความชื้นมากกว่าข้าวเปลือกแห้ง นอกจากนี้ยังมีการกำหนด % ข้าวเมล็ดแดงหรือข้าวปนให้เข้มข้นขึ้นเหลือเพียงไม่เกิน 1% เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า รวมทั้งเพิ่มเติมวิธีการทดสอบการปนของข้าวอื่นในข้าวหอมมะลิ โดยวิธีการต้ม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการทดสอบที่ใช้ต้นทุนต่ำลงและปฏิบัติได้ง่าย

“มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย จัดทำมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 14 ปี รวมทั้งมาตรฐานสินค้าข้าวทั้ง 3 ฉบับ (ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวไทย) ได้ประกาศใช้มานานเกิน 5 ปีแล้ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงการซื้อขายข้าวในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้ดีขึ้น และช่วยให้เกษตรกรไม่เสียเปรียบในการซื้อขายข้าว รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศอีกด้วย โดยในการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ ได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้าอีกด้วย”รมช.เกษตรฯกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม GAP เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกำหนดจำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นที่ปนได้ ให้มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการช่วยลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวให้เพิ่มมากขึ้น

พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบประกาศใช้มาตรฐาน “ข้าวสีไทย” เป็นมาตรฐานของประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาไทยไม่เคยมีมาตรฐานข้าวสี (Color Rice) มาก่อน โดยครอบคลุมข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในกลุ่มที่มีสีม่วง/ม่วงดำ อาทิ ข้าวเหนียวลิ้มผัว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และกลุ่มที่มีสีแดง เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมกุหลาบแดง และข้าวทับทิมชุมแพ (กข 69) เป็นต้น การจัดทำมาตรฐานข้าวสีขึ้นใหม่ครั้งนี้ เพื่อผลักดันการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว ซึ่งข้าวสี ถือเป็นสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพสูงหรือเป็นข้าวพรีเมียม ถึงแม้จะมีปริมาณการผลิตไม่มากนักเพียงปีละ 21,000 ตัน และมีพื้นที่ปลูกข้าวสีประมาณ 51,000 ไร่ แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และขณะนี้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวสีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในและต่างประเทศที่กำลังขยายตัว โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก โดยมาตรฐานฯ ข้าวสีที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ มีข้อกำหนดที่สำคัญ อาทิ ต้องมีสีและความยาวข้าวตรงตามพันธุ์ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต้องมีสีม่วงดำ ไม่ใช่สีแดงเข้ม ข้าวต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจีเอพี (GAP) เป็นต้น

ปัจจุบันข้าวไทยเป็นที่ต้องการในตลาดโลก โดยปี 2559 ไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 9.9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 1.54 แสนล้านบาท ซึ่งส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูง มีการส่งออกปีละ 2.37 ล้านตัน มูลค่าข้าวหอมมะลิ 5.4 หมื่นล้านบาท

ด้านน.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเสริมว่า การปรับปรุงมาตรฐานข้าวทั้ง 4 ฉบับ ทั้งมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานฟาร์ม GAP เมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งการประกาศใช้มาตรฐานใหม่ 1 ฉบับ คือ มาตรฐานข้าวสี ซึ่งคาดว่าจะลงประกาศใช้โดยลงในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ นับว่าเป็นการยกระดับข้าวไทยครบวงจรที่สำคัญ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าวอย่างแท้จริง อาทิ เกษตรกร จะได้ยกระดับการผลิตข้าว รวมทั้งไม่เสียเปรียบในการซื้อขายข้าว ส่วนผู้บริโภค สามารถมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานข้าว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าข้าวไทยในตลาดโลกด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

Thailand Rice 2017 ถกอนาคตข้าวไทย "สต็อกลด ราคาขยับขึ้น"

นับเป็นระยะเวลา 3 ปีมาแล้วที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องแบกภาระสต็อกข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา ด้วยปริมาณสต็อกที่สูงถึง 18 ล้านตัน หรือเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการค้าข้าวในตลาดโลกในแต่ละปีที่มีปริมาณอยู่ระหว่าง 40-41 ล้านตัน โดยสต็อกข้าวไทยดังกล่าวไม่เพียงสร้างภาระงบประมาณในการเก็บรักษาข้าวเดือนละ 1,000 ล้านบาทให้กับรัฐบาล แต่ยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดข้าวในโลกอย่างต่อเนื่องด้วย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายามระบายข้าวในสต็อกออกอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้สามารถระบายข้าวออกไปได้ประมาณ 13 ล้านตัน คงเหลือข้าวในสต็อกอยู่ระหว่าง 5-6 ล้านตันเท่านั้น ส่งผลให้ทิศทางราคาข้าวในตลาดโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ที่ประชุม "Thailand Rice Convention 2017" (TRC 2017) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงอนาคตของข้าวไทยด้วยการให้มองภาพว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลชุดนี้ได้มุ่งเน้นการระบายสต็อกข้าวออกไปได้มากถึง 13 ล้านตัน มูลค่า 100,000 ล้านบาท จากจำนวนสต็อกโครงการรับจำนำข้าวที่รับมาจากรัฐบาลในอดีตถึง 18 ล้านตัน แม้ว่าการระบายข้าวจะได้เงิน "น้อยกว่า" งบประมาณที่ถูกรัฐบาลชุดที่แล้วใช้ไปในโครงการรับจำนำ แต่ "จำเป็น" ต้องเร่งรัดการระบายข้าวในสต็อกให้หมดภายในสมัยรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้อุปทานข้าว (Supply ที่กดทับตลาด) จนทำให้กลไกการค้าข้าวปกติถูกบิดเบือนอย่างรุนแรง ได้ "กลับสู่ภาวะปกติ"

ต่อจากนี้ รัฐบาลจะมุ่งเดินหน้า "ยุทธศาสตร์ข้าว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวไทยตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งสร้างกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงแผนพัฒนาตลาดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา-สปป.ลาว-เมียนมา-เวียดนาม) ขณะที่ชาวนาก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด "อย่าปลูกแต่พืชที่อยากจะปลูก" แต่ให้ชาวนามองโอกาสจากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคด้วย ที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการนาแปลงใหญ่ แต่คืบหน้าช้าทั้งที่กำหนดแนวทางชัดเจน เนื่องจากชาวนาบางส่วนไม่ยอมปรับพฤติกรรมการทำงาน

ด้านการส่งออกโดยเฉพาะการเจรจาซื้อ-ขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Gto G) กับจีนนั้น "ยังไม่มีมติเห็นชอบ" ในทางปฏิบัติว่าการจะคบหากับใคร "อย่ามองแต่เป็นผู้รับ แต่ให้มองการทำสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วย" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวปีนี้ว่า "มีโอกาสทำได้ 10 ล้านตัน"เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยกลับมาฟื้นตัว บางตลาดที่เคยหายไปก็กลับมาสนใจซื้อข้าวไทยอีก เช่น อิรัก-อิหร่าน-แอฟริกา-จีน-ฮ่องกง ในจำนวนนี้บางประเทศได้ส่งตัวแทนมาเจรจาเพื่อนำเข้าข้าวและสร้างความร่วมมือกับไทยในงานครั้งนี้ด้วย จึงมองว่าทิศทางราคาข้าวมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งมาเป็นผลจติวิทยาจากรัฐบาลระบายข้าวในสต็อกเกือบหมดแล้ว

สอดคล้องกับมุมมองของ Mr.JeremyZwinger ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท The Rice Trader เห็นว่า ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ทิศทางราคาข้าวจะปรับขึ้นประมาณ 20-30% จากราคาปัจจุบัน โดยราคาข้าวเวียดนามปรับขึ้นมาตันละ 400-410 เหรียญสหรัฐ หรือห่างจากข้าวไทยตันละ 70-80 เหรียญสหรัฐ และแนวโน้มอาจปรับเพิ่มขึ้นอีก "ปริมาณซัพพลายข้าวอยู่ในภาวะตึงตัว เริ่มหาซื้อลำบากมากขึ้น ผลผลิตข้าวในหลายประเทศลดลง ประกอบกับสต็อกข้าวไทยเริ่มปรับตัวลดลงจึงมีผลทางจิตวิทยาต่อการปรับราคาข้าวในตลาดโลกแต่ตลาดเช่น จีน ฟิลิปปินส์ แอฟริกา มีความต้องการซื้อข้าวมากขึ้น" Mr.Jeremy กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Demand-Supply ข้าว เช่น ภาวะสิ่งแวดล้อม ทิศทางราคาการผลิตธัญพืชโลก

ด้าน Mr.Amit Gulrajani Senior Vice President, Rice Division, Olam International Limited, Singapore ให้ความเห็นว่า ตลาดค้าข้าวครึ่งปีหลังของปีนี้ "จะอยู่ในช่วงขาขึ้น" ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ระบุว่า การผลิตข้าวในตลาดโลกปี 2560/2561 มีปริมาณ 481.3 ล้านตัน หรือ "ลดลง"จากปีก่อนที่ผลิตข้าวได้ 481.5 ล้านตัน โดยสหรัฐผลิตลดลง 10% อียิปต์และอินเดียก็ปรับลดผลผลิตลง ประกอบกับสต็อกข้าวโลกกำลังเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากไทยไม่มีสต็อกข้าวคงเหลืออีกแล้ว

ส่วนปริมาณการบริโภคข้าวในตลาดโลกปี2561จะเพิ่มขึ้นเป็น 42.2 ล้านตันจากปีที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 41.3 ล้านตัน โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น 100,000 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ศรีลังกาได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทำให้เริ่มนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 5-6 เท่า จากข้าวที่บริโภคภายในประเทศ

"ในช่วงที่เหลือของปีนี้คงต้องติดตามทิศทางปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งอาจจะมีผลต่อกำลังซื้อและราคาข้าวการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว นโยบายพึ่งตนเองลดการนำเข้า ปัจจัยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม อัตราแลกเปลี่ยน การขนส่งก็จะมีผลด้วยเช่นกัน" Mr.Amit กล่าว

Mr.Kenneth Chan Kin Nin, Chairman, The Rice Merchants" Association of Hong Kong กล่าว ว่า ตลาดข้าวไทยในฮ่องกง "เริ่มปรับตัวดีขึ้น" โดยขณะนี้ไทยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 70% และมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 100% ในอนาคตด้วยความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ไทยควรมุ่งเน้นขยายตลาดข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม ออกไปยังมณฑลหรือเมืองรอง ๆ ในจีนให้มากขึ้น เนื่องจากประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกับการใช้นโยบายลดการพยุงราคา จึงทำให้จีนมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6 ล้านตันต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 10% ของตลาดโลก

ส่วน นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้ไทยจะรักษาการส่งออกข้าวปีละ 10 ล้านตันได้ แต่ "จำเป็น" ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวให้ได้มากขึ้น จากเดิมไทยดำเนินการผลิตรูปแบบเดิมทั้งขบวนการและห่วงโซ่การผลิต ทำให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยไทยได้ 2.8 ตัน/เฮกตาร์ หรือ "ต่ำกว่า" มาตรฐานโลกเฉลี่ย 4.2 ตัน/เฮกตาร์ เทียบกับประเทศอื่นโดยเฉพาะเวียดนาม ได้

ผลผลิต 5.3 ตัน/เฮกตาร์, จีน 6.5 ตัน/เฮกตาร์, อียิปต์ 9.4 ตัน/เฮกตาร์, อินเดีย 3.3 ตัน/เฮกตาร์ และปากีสถาน 3.5 ตัน/เฮกตาร์ ดังนั้น ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม และบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าว รวมถึงการผลักดันนโยบายนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมนูข้าวต้นท่องเที่ยว

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ว่าขณะนี้ได้คัดเลือก 10 ร้านอาหารนำร่อง เพื่อนำข้าวท้องถิ่น 4 สายพันธุ์มาบรรจุในเมนู ภายในเดือน ก.ค.นี้ โดยคาดว่าจะขยายผลไปสู่ร้านอาหาร 300 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือจากหอการค้าทั่วประเทศดำเนินการเจรจาไปแล้ว พร้อมกับกระตุ้นให้มีการจับคู่ซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกร ซึ่งข้าวท้องถิ่นที่จะนำเสนอในโครงการนำร่องก่อน ได้แก่ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ข้าวเหนียวลิ้มข้าวขวัญ และข้าวหอมมะลิแดง

อย่างไรก็ตาม แพลนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นรายได้นักท่องเที่ยวต่อหัวให้เติบโตต่อเนื่อง หลังจากในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ได้ปรับกลยุทธ์สู่ตลาดคุณภาพ เน้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ต่อหัวเพิ่มจาก 4,775 บาท ในปี 2557 มาเป็น 5,264 บาท ในปี 2559 หรือเติบโต 10% แต่เมื่อมีการส่งเสริมสินค้าเชิงอาหารพร้อมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะกระตุ้นการใช้จ่ายในหมวดอาหารเพิ่มขึ้น 5-10% จากปัจจุบันครองสัดส่วนราว 25% เทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด แม้ว่ารายได้ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังเป็นรองด้านซื้อปิ้งที่มีสัดส่วนกว่า 30%

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จัดทำโครงการช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่เคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยลงพื้นที่ จ.พัทลุง จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนภายใต้ชื่อ "วิ่งทะเลน้อยร้อยรัน" ในวันที่ 23 ก.ค.นี้ ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,000 คน

ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองภายใต้ โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาดด้วย เนื่องจากในปีที่ผ่านมา จ.พัทลุง มีนักท่องเที่ยว 1.4 ล้านคน เติบโตกว่า 11% มีรายได้ท่องเที่ยวราว 480 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังมีสัดส่วนน้อยอยู่ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจระดับจังหวัด ที่ประชากรมีรายได้เป็นอันดับ 60 ของประเทศ ดังนั้นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้าไปในพื้นที่จำนวนมาก คาดว่าจะมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้ และทำให้ จ.พัทลุง เป็นที่สนใจด้านท่องเที่ยวอีกครั้ง

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) มีมติต้นแบบการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน จ.กระบี่ รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ส่งออกข้าวไทยโกยเงิน เฉพาะเดือนพ.ค.ทะลุ 9 แสนตัน คิวส่งมอบถึง ก.ค.แล้ว

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยว่า ตัวเลขอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2560 มีการส่งออกปริมาณ 936,598 ตัน มูลค่า 13,239 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 2.0% และมูลค่าลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ที่ส่งออกข้าวปริมาณ 955,447 ตัน มูลค่า 14,157 ล้านบาท ซึ่งเดือนเมษายนมีการส่งมอบข้าวเกือบทุกชนิดให้ผู้ซื้อในแถบเอเชียและแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การส่งมอบข้าว

สมาคมอาหาร รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวจำนวนประมาณ 2.3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.6% และ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามลำดับ โดยประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่โดยมีสัดส่วนประมาณ 47.5% จำนวน 815,000 ตัน มูลค่า 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16.1% และ 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามลำดับ ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่านับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนมาจนถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวแล้วประมาณ 360,000 ตัน เพิ่มขึ้น 38.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 260,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็กำลังทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการเสาะแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณส่งออกข้าว

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2012/13 เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.4 ล้านตัน มูลค่า 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, ปีงบประมาณ 2013/14 ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.3 ล้านตัน มูลค่า 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, ปีงบประมาณ 2014/15 ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.8 ล้านตัน มูลค่า 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, ปีงบประมาณ 2015/16 ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน มูลค่า 526 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, ปีงบประมาณ 2016/17 ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.8 ล้านตัน มูลค่า 533 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตัน ผ่านการนำเข้าแบบรัฐบาลกับเอกชน (the government-to-private sector (G2P) scheme) แล้วเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวสำรองไว้สำหรับช่วงไตรมาสที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดของการนำเข้าข้าวในส่วนนี้

ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ออกประกาศขยายระยะเวลาของการรับมอบข้าวที่ได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้เอกชนภายใต้ระบบ the minimum access (MAV) นำเข้าจำนวนรวม 692,340 ตัน ซึ่ง NFA ได้อนุญาตให้เอกชน 210 ราย นำเข้าข้าวได้ 692,340 ตัน จากที่มีการยื่นขออนำเข้าไทย 300,180 ตัน เวียดนาม 303,350 ตัน ปากีสถาน 82,670 ตัน อินเดีย 6,140 ตัน จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนศกนี้ โดยคาดว่าขณะนี้จะมีข้าวที่ตกค้างอีกประมาณ 54,000 ตัน ที่ยังไม่ได้มีการรับมอบเนื่องจากผ่านพ้นช่วงกำหนดเส้นตายที่ได้รับมอบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยข้าวจำนวนดังกล่าวถูกส่งมาถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วและถูกเก็บอยู่ที่ท่าเรือภายในประเทศ

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ท่ามกลางความพยายามที่จะตรวจสอบการทุจริตในการนำเข้าข้าว นาย Leoncio B. Evasco รัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของ NFA กล่าวว่าองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) จะยังคงนำเข้าข้าวแต่ครั้งนี้จะนำเข้าเฉพาะจากซัพพลายเออร์ภาคเอกชนจากต่างประเทศเท่านั้น

นาย Evasco กล่าวว่า การเปลี่ยนการทำธุรกรรมเป็น Government-to-Private: G2P (ภาครัฐต่อเอกชน) จากก่อนหน้านี้ที่เป็นการนำเข้า G2G (รัฐบาลต่อรัฐบาล) จะทำให้เกิดการแข่งขันตามกลไกตลาด กำจัดการทุจริต และก่อให้เกิดความโปร่งใส

นาย Evasco กล่าวว่า หมายความว่าผู้ค้าเอกชนจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการประมูล จากก่อนหน้านี้ที่ NFA ได้รับการจัดส่งจากเฉพาะบริษัทข้าวที่ดำเนินกิจการโดยภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่มาจากเวียดนามและไทยเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลัง โดยที่รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการนำเข้าข้าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการประมูลข้าวของ NFA ปราศจากทุจริตและมีการแข่งขันที่แท้จริง

ดังนั้นแทนที่จะทำ G2G คณะกรรมการจะผลักดันการทำ G2P เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใส เพราะการนำเข้าข้าวแบบ G2G ไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมายการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล ในขณะที่ G2P รวมอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าว

นอกจากนี้ นาย Evasco กล่าวว่า คณะกรรมการ NFA ได้อนุมัติการนำเข้าโดย NFA ผ่านโครงการ G2P เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในช่วงฤดูผลผลิตตกต่ำในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสภายังคงรอคำแนะนำของคณะกรรมการความมั่นคงอาหารแห่งชาติ (National Food Security Committee: NFSC) เกี่ยวกับปริมาณข้าวที่จะนำเข้า

ทั้งนี้ NFA มีอำนาจอนุญาตให้นำเข้าข้าว 250,000 ตันซึ่งเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งจากที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 ซึ่ง NFA มีความรับผิดชอบที่ต้องรักษาความมั่นคงด้านอาหารอย่างน้อย 15 วันในเวลาปกติ และ 30 วันในช่วงที่มีข้าวออกสู่ตลาดน้อยในเดือนกรกฎาคม - กันยายนตาม ทั้งนี้ชาวฟิลิปปินส์ทั่วประเทศบริโภคข้าว 32,720 ตันต่อวัน

นาย Evasco กล่าวว่า นอกเหนือจากการนำเข้าของ NFA แล้ว คณะกรรมการ NFA ยังอนุมัติการนำเข้าโดยภาคเอกชนจำนวน 805,000 ตันในปีนี้ ผ่านระบบการเข้าถึงขั้นต่ำหรือ Minimum Access Volume (MAV) ซึ่งเป็นกลไกขององค์การการค้าโลกที่ระงับการนำเข้าสินค้าการไปใช้กับข้าว สำหรับประเทศที่การค้าข้าวมีความอ่อนไหวทางสังคม ในขณะที่ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องให้การรับประกันการนำเข้าขั้นต่ำสุด)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน รายงานว่า ประเทศจีนได้เริ่มใช้งานเครื่องขายข้าวอัตโนมัติแล้ว ซึ่งเครื่องขายข้าวอัตโนมัติเป็นอีกทางเลือกล่าสุดสำหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ต้องการความสะดวกในซื้อข้าว ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวตั้งอยู่หลายจุดในกรุงปักกิ่ง และได้รับความนิยมมากสำหรับชาวบ้านในท้องถิ่น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังได้ข้าวที่มีเส้นใยสูง ไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ

ทั้งนี้ เครื่องขายข้าวอัตโนมัติจะจำหน่ายข้าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และควบคุมอุณหภูมิการเก็บรักษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต กระบวนการบรรจุข้าวใช้ก๊าซไนโตรเจนและเก็บรักษาในที่เย็นเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของข้าว นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า เป็นข้าวที่มีคุณภาพ ผู้ให้บริการเครื่องขายข้าวอัตโนมัติจึงรับประกันว่า ข้าวที่นำมาจำหน่ายเป็นข้าวใหม่ผ่านกระบวนการสีข้าว 1 เดือน ถูกจัดเก็บไว้ในที่อุณหภูมิคงที่ 15 องศาเซลเซียส และผ่านขั้นตอนต่างๆ 180 ขั้นตอนก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ เครื่องขายข้าวอัตโนมัติยังรับชำระค่าสินค้าผ่านมือถือ (Alipay และ We Chat Payt)

อนึ่ง คุณสมบัติของเครื่องจักรสามารถเปลี่ยนสินค้าที่นำมาขายได้ โดยไม่เพียงแต่ข้าวเท่านั้น สามารถขาย
บะหมี่ ธัญพืช น้ำมัน และสินค้าอื่นๆ ได้ด้วยซ้ำ นับว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่ไม่ต้องใช้พนักงานแม้แต่คนเดียว
ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 15 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกามีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาข้าวของประเทศคู่แข่งต่างขยับ
สูงขึ้น โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 413-416 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 398-403 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อ
สัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวอินเดียค่อนข้างชะลอตัวหลังจากที่ราคาอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด
เนื่องจากรัฐบาลเร่งจัดหาข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อกอย่าง ขณะที่ค่าเงินรูปีก็อยู่ในระดับที่แข็งค่าจึงเป็นอุปสรรคต่อ
การเสนอขายข้าวของผู้ส่งออกของอินเดีย โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 5% ใกล้
ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า นับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูมรสุมของอินเดียมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28%

ทางการรายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวในปีการผลิตนี้ (2016/17) ว่าจะมีประมาณ 109.15 ล้านตัน
ข้าวสาร ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 4.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 104.41 ล้านตัน ในปี 2015/16 และ
เพิ่มขึ้น 2.34% เมื่อเทียบกับผลผลิตที่เคยสูงสุดในปี 2013/14 ที่ 106.65 ล้านตัน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตในรอบ
5 ปีที่ 105.42 ล้านตัน ประมาณ 3.54%

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture; MOA) ได้รายงานผลการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต
ธัญพืชครั้งที่ 3 ของปีการผลิต 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ว่าจะมีปริมาณผลผลิตธัญพืชรวมทุกชนิด 273.4
ล้านตัน โดยที่คาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 109.2 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตต่อ
พื้นที่เพาะปลูกในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 606 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้าวเปลือก) จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการ
เพาะปลูกมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตข้าวสาลีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 97.4 ล้านตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ(USDA) ได้คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2016/17 อินเดียจะมีผลผลิตข้าว
ประมาณ 108 ล้านตันข้าวสาร ประกอบด้วยผลผลิตในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice) จำนวน 95 ล้านตัน และฤดู
การผลิตรอง (rabi rice) จำนวน 13 ล้านตัน จากพื้นที่เก็บเกี่ยวรวมประมาณ 268.125 ล้านไร่

สำหรับการจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลนั้น ณ วันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถ
จัดหาได้แล้วประมาณ 36.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.6 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปีนี้จะจัดหาข้าวได้ถึง 38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 4 ล้านตัน และนับเป็นสถิติสูงสุด
ที่รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ (สถิติเดิมคือ 36 ล้านตัน)

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าทางการกำลังพิจารณาข้อเสนอในการเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the
minimum support price; MSP) อีกประมาณ 80 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม สำหรับผลผลิตในปี 2017/18 โดยปัจจุบัน
รัฐบาลกำหนดราคา MSP สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (the common grade) ไว้ที่ 1,470 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม
ส่วนข้าวเปลือกเกรด A กำหนดไว้ที่ 1,510 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ(USDA) ยังคาดว่า ในปีการตลาด 2016/17 อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 11 ล้านตัน เนื่องจากสถานการณ์ส่งออกข้าวยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยตลาดในแถบแอฟริกาและบังคลาเทศยังคงมีความต้องการข้าวขาที่ไม่ใช่บาสมาตอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติการส่งออกข้าวนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 มาจนถึงมีนาคม 2017 มีการส่งออกข้าวรวมประมาณ 5.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.8 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ตลาดต่างประเทศมีความต้องการทั้งข้าวบาสมาตและข้าวขาที่ไม่ใช่บาสมาตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สำหรับอุปสรรคของการส่งออกข้าวของอินเดียนั้นได้แก่ การที่ค่าเงินรูปียังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่า ประกอบกับนโยบายการนำเข้าข้าวของบางประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปี ส่วนในปีการตลาด 2017/18 นั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้าน เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศที่มีอย่างเพียงพอ ขณะที่ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh) ได้เปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 2) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Parboiled Rice) โดยจะปิดรับข้อเสนอราคาประมูลในวันที่ 11 มิถุนายน และเปิดซองข้อเสนอในวันเดียวกัน โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วัน หลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla 40%

ด้านสำนักข่าว Reuters รายงานความคืบหน้าการเปิดประมูลซื้อข้าวขาจากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) White Rice (Atap) CIF Liner out term) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท Agrocorp International ในสิงคโปร์ได้เสนอราคาข้าวต่ำที่สุดที่ 406.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยการประมูลครั้งนี้มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 5 ราย

ขณะที่ทางการได้พิจารณาที่จะคงมาตรการเก็บภาษีนำเข้าข้าว (customs duty on rice imports) ในอัตราเดิมไว้ แม้ว่าในช่วงนี้ราคาข้าวในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

กระทรวงการค้า (Ministry of Trade, General Contracts Department) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน

ส่วนการประมูลซื้อข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 100,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ยื่นเสนอข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 587-597 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งมีรายงานว่าคณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Grain Board of Iraq) ได้ตกลงซื้อข้าว (US #2 Long Grain Milled Rice) จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 587เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF free out)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 887,496 ตัน ลดลงประมาณ 5.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 941,091 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 71,837 ตัน ลดลงประมาณ 4.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 75,107 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 815,659 ตัน ลดลงประมาณ 5.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 865,984 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 18,048 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 188,582 ตัน ฝรั่งเศส 148,953 ตัน เนเธอร์แลนด์ 114,769 ตัน โปแลนด์ 67,706 ตัน เยอรมนี 67,408 ตัน อิตาลี 65,704 ตัน โปรตุเกส 47,900 ตัน เบลเยียม 39,477 ตัน สเปน 36,510 ตัน สาธารณรัฐเชค 26,745 ตัน สวีเดน 21,719 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-30 พฤษภาคม 2560 มีการส่งออก 214,474 ตัน เพิ่มขึ้น 24.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 172,212 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 182,900 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 144,047 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 31,574 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,165 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,844 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 97,072 ตัน กรีซ 40,825 ตัน สเปน 23,763 ตัน โปรตุเกส 22,262 ตัน บัลแกเรีย 15,072 ตัน สหราชอาณาจักร 4,886 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*